



# Thái Bình

## Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

**SỐ 542**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 20 - 5 - 2018**

TÒA SOẠN:  
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544  
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: [www.baothaibinh.com.vn](http://www.baothaibinh.com.vn)  
EMAIL: [toasoan@baothaibinh.com.vn](mailto:toasoan@baothaibinh.com.vn)

**ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG**

# Khát vọng VƯỜN LÊN TỪ ĐẤT

(Xem trang 3)



# Đi chợ qua facebook

(Xem trang 5)



## Những "đóa hoa xanh"



Trang 2

## Hai là một



Trang 4

## ĐỒNG XÂM TUỆ NHÂN



Trang 6

## CẦU BÓ QUA PHỐ



Trang 7

# Những “đóa hoa xanh”

■ PHƯƠNG ANH

Đó là những thanh niên có đầy ước mơ, khát vọng và nhiệt huyết, nỗ lực biến ước mơ trở thành hiện thực. Họ là những đóa hoa dâng Đảng, Bác kính yêu.



Tuổi trẻ thành phố Thái Bình tham gia làm sạch dòng sông quê hương.

## Thủ lĩnh đoàn tiên phong

Không muốn nói nhiều về mình, anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Bình chỉ cất nghĩa những việc đã làm “cũng bình thường thôi”. Từ khi là thủ lĩnh đoàn, Quỳnh đã tham mưu, chỉ đạo, tổ chức, tham gia hàng loạt các phong trào, hoạt động, công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, được đánh giá cao và thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Bản thân luôn gương mẫu, anh chỉ đạo đoàn viên, thanh thiếu nhi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2017, Thành đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, trao tặng 80 suất quà cho các gia đình chính sách; tổ chức cho 1.150 thanh thiếu nhi tham gia thấp nền tri ân vào tối ngày 26/7. Các hoạt động: vệ sinh môi trường, xóa bãi rác tự phát; bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm nút giao thông quan trọng; khơi thông dòng chảy tại tuyến sông; tuyên truyền lưu động vận động người dân, các hộ kinh doanh không lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ... được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hết năm 2017, toàn thành phố đã tổ chức được 32 đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, giáo dục pháp luật cho 1.726 lượt đoàn viên, thanh niên; đăng ký đảm nhận 15 tuyến phố thanh niên tự quản; tổ chức 5 đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép với sự tham gia của 735 lượt đoàn viên, thanh niên, 2 đợt khơi thông dòng chảy, vớt bèo bống, rác thải... Học Bác về tấm lòng nhân ái, các cấp bộ đoàn, hội thành phố đã tổ chức 5 buổi thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 700 người là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em. Thành đoàn cũng tổ chức chuyển đi tình nguyện trao



Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả, được xã hội đánh giá cao. (Trong ảnh: Bác sĩ trẻ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân).

quà ủng hộ bà con dân tộc bị ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh Hòa Bình; phối hợp gặt lúa giúp dân, khắc phục hậu quả mưa bão; tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 150 đoàn viên, thanh niên, thu được 120 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu được giao... Quỳnh chia sẻ: Để thu hút thanh thiếu nhi tham gia các phong trào, hoạt động, cán bộ đoàn phải thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thuận lợi, khó khăn, trực tiếp tham gia các hoạt động với anh em để từ đó anh em làm theo và cùng anh em tìm ra những cách làm hiệu quả nhất.

## Thầy giáo trồng rau sạch

Tuy là giáo viên dạy tin học nhưng ước mong cung cấp nông sản sạch cho người tiêu dùng, anh Lê Xuân Giáp, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) đang hiện thực hóa mong ước đó bằng cách tích tụ ruộng đất, trồng hoa màu cho hiệu quả cao. Nhìn đồng ruộng bỏ hoang nhiều, Giáp thấy tiếc và xót

lắm. Ngoài thời gian lên lớp, anh tìm hiểu các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, các mô hình tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, hiệu quả cao trên các phương tiện thông tin đại chúng và tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại một số địa phương trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm, áp dụng vào sản xuất. Vụ đông năm 2016, anh thuê 8 mẫu ruộng để trồng khoai tây đã cho năng suất cao, chất lượng bảo đảm, hiệu quả kinh tế khá, thu lãi khoảng 80 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, anh trồng bí, dưa, ớt. Đến vụ xuân hè năm 2017, anh thuê hơn 10ha ruộng tại thôn Ry Phúc, thôn Thuyền Đò, xã Thụy Phúc để luân canh trồng rau màu các loại: tỏi, khoai tây, bí xanh, ớt, húng quế, bắp cải... Hiện tại anh trồng 6ha ớt, 2ha bí xanh, lạc, hơn 2ha còn lại trồng húng quế xuất khẩu và bắp cải. Anh thuê 2 kỹ thuật viên trồng trọt, 2 kỹ thuật viên bảo vệ thực vật bảo đảm các loại cây trồng được trồng, chăm sóc

đúng kỹ thuật và tiêu chuẩn của các đơn vị nhập rau màu. Ngoài ra anh còn tạo việc làm cho 30 nhân công với mức thù lao 150.000 đồng/người/ngày. Mục tiêu chính của anh vẫn là trồng rau sạch cung cấp cho các trường mầm non, các siêu thị, cửa hàng nông sản. Lê Xuân Giáp cho biết: Đầu tư khá nhiều vốn vào mô hình này nhưng do mới nên cũng chưa hạch toán cụ thể lãi được bao nhiêu. Theo anh, thời gian đầu cần ổn định sản xuất, bảo đảm nguồn thực phẩm chất lượng tới người tiêu dùng, khẳng định được với thị trường đó mới là điều quan trọng nhất. Giáp tính sơ sơ: Mỗi sào cải bắp trái vụ đã cho thu lãi khoảng 6 - 7 triệu đồng. Ông Đàm Xuân Lượng, Chủ tịch UBND xã Thụy Phúc cho biết: Giáp là thanh niên dám nghĩ, dám làm. Chúng tôi rất hoan nghênh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho anh cũng như các tổ chức, cá nhân khác tham gia tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

## Cậu học trò đam mê khoa học

Đam mê khoa học, tích cực tham gia các hoạt động đoàn là nhận xét chung của các thầy cô giáo Trường THPT Đông Thụy Anh dành cho Hà Công Minh, Bí thư Chi đoàn lớp 12A12. Minh chia sẻ: Ngay từ nhỏ em đã thích tìm tòi, lắp ghép những trò chơi tự động hóa. Lớn lên trên miền quê biển đầy nắng và gió, chứng kiến bao nỗi nhọc nhằn của những người nông dân một nắng hai sương, em nảy ra ý định sáng chế máy cho tôm, cá ăn điều khiển từ xa. Nung nấu quyết tâm, em và thầy giáo chủ nhiệm của mình hiện thực hóa ý tưởng này. Với máy cho tôm, cá ăn điều khiển từ xa chỉ cần 15 phút sẽ hoàn thành việc rải thức ăn trên 1ha thay vì mất 2 giờ lao động hiện nay. Nếu sản xuất hàng loạt, chiếc máy này sẽ có giá khoảng 4 triệu đồng. Sau khi mô hình thử nghiệm trên thực tế, đã có một số chủ hộ nuôi tôm, cá liên hệ để được sử dụng chiếc máy của cậu học trò đam mê khoa học. Với dự án này, Hà Công Minh đã giành giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (ViSEF) dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017 khu vực phía Bắc; giải đặc biệt cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, năm học 2016 - 2017. Đây cũng là 1 trong 35 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ X, năm 2017. Thầy giáo Lê Tất Kỳ, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Đông Thụy Anh cho biết: Không chỉ đam mê khoa học, mọi người biết đến Minh là người nhiệt tình, sôi nổi và có năng khiếu văn nghệ. Em luôn là khởi nguồn trong các hoạt động ngoại khóa của đoàn thanh niên nhà trường, nhất là trong các phong trào, hoạt động được gắn với chủ điểm “Học tập và làm theo lời Bác”, “Theo dấu chân Bác”...

Dù mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng những việc làm của Thiệu Minh Quỳnh, Lê Xuân Giáp hay Hà Công Minh đều thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng. Cùng với hàng nghìn, hàng vạn đoàn viên, thanh niên khác trong tỉnh, những người đang có mặt ở các địa phương giúp dân dọn dẹp đường làng ngõ xóm; khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách... đã chứng minh thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn giữ mãi ngọn lửa truyền thống “Đâu cần thanh niên có. Đâu khó có thanh niên”. Họ giống như những đóa hoa lấp lánh mang đến niềm tin, vẻ đẹp cho đời.

# Rhát vọng VƯỜN LÊN TỪ ĐẤT

■ ĐÀO QUYẾN

Từ bỏ công việc thầu xây dựng đã gần bó bao năm, trở về quê thuê lại 10ha đất lúa để làm nông nghiệp, anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Lộc Điền, xã Việt Hùng (Vũ Thư) đang hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên quê hương.



Cây bí xanh góp phần hiện thực hóa giấc mơ làm giàu trên đất lúa của anh Sơn.

Mô hình tích tụ ruộng đất của anh Sơn được đánh giá cao do vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Hiện tại, với 10ha đất

lúa thuê lại của bà con, anh trồng 5ha bí xanh, diện tích còn lại cấy lúa. Việc thuê lại đất anh thỏa thuận trực tiếp với bà con với giá 350.000 đồng/sào/năm. Anh Sơn chia sẻ: Năm 2016, biết các cấp

chính quyền đang khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, với lợi thế gia đình đã có máy gặt, máy làm đất cỡ lớn, thuận lợi cho sản xuất nên tôi mạnh dạn thuê

lại 10ha ruộng của bà con với mục đích ban đầu để gieo cấy lúa. Việc thuê lại ruộng khá khó khăn, do có người dân đồng thuận song cũng có người không đồng ý cho thuê. Có nhiều gia đình tôi phải tới nhà mấy lần để thỏa thuận. Hiện tại thì diện tích đất của gia đình vẫn bị xen kẹt do một số gia đình không đồng ý cho thuê, việc bố trí cây trồng, chăm sóc do vậy gặp không ít khó khăn.

Bắt tay vào sản xuất vụ đầu tiên năm 2017, từ ý định cấy lúa trên toàn bộ diện tích anh chuyển sang trồng một nửa bí xanh do tìm được đầu ra ổn định cho sản phẩm. Do không có kinh nghiệm trồng bí từ trước nên anh phải đi nhiều mô hình để học hỏi. Toàn bộ diện tích trồng bí đều được anh cho dựng giàn tre, mắc lưới chắc chắn để cho cây bí leo lên. Ngoài ra, anh thuê 15 lao động thường xuyên để cùng gia đình chăm sóc bí. Ông Nguyễn Mạnh Quân, thôn Phương Tảo 1, xã Xuân Hòa, người làm cho anh cho biết: Chúng tôi được anh Sơn thuê trồng, chăm sóc cây bí và tham gia thu hoạch khi vào vụ, mỗi tháng được trả 3,6 triệu đồng. Trước đây thu nhập của gia đình chủ yếu từ trồng lúa, vừa thấp vừa bấp bênh, nay làm cho anh Sơn thu nhập cao hơn rất nhiều.

Cứ 6 tháng anh Sơn trồng bí lại một lần. Bí anh trồng là giống Thiên Nông, là giống do bên đầu mối thu mua yêu cầu. Toàn bộ bí thu hoạch được đều có thương lái đến cân mua ngay tại ruộng. Mỗi năm anh xuất hơn 250 tấn bí ra thị trường. Năm 2017, mặc dù mưa bão tác động đến sản xuất nhưng anh vẫn thu về hơn 300 triệu đồng từ trồng bí, cấy lúa. Anh Sơn tâm sự: Năm đầu sản xuất thời tiết không được thuận lợi nhưng vẫn có lãi nên năm 2018 tôi sẽ đầu tư tiếp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên hiện nay đường ra khu vực sản xuất đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Tôi rất mong trong thời gian tới chính quyền địa phương tạo điều kiện cứng hóa đường giao thông nội đồng, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, có đường điện nối ra đồng để người dân có điều kiện tích tụ ruộng đất, sản xuất thuận lợi, góp phần làm giàu cho quê hương.



Khoảng cuối tháng 3/2018, Báo Thái Bình liên tục nhận được phản ánh của phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) về việc bữa ăn trưa của con em mình không bảo đảm chất lượng. Báo Thái Bình đã cử phóng viên xuống thâm nhập thực tế và thực hiện 3 kỳ phóng sự đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử: kỳ I “Sự thật về chất lượng bữa ăn trưa tại Trường Tiểu học Kỳ Bá”, kỳ II “Nguyên nhân hay sự bao biện”. Sau khi 2 phóng sự được đăng tải, thì nhà bếp đã có những chấn chỉnh tích cực cải thiện bữa ăn trưa cho các cháu học sinh Trường Tiểu học Kỳ Bá và được phụ huynh và giáo viên ghi nhận. Phóng viên Báo Thái Bình phản ánh tiếp phóng sự kỳ III “Một tuần sau sự cố bữa ăn trưa tại Trường Tiểu học Kỳ Bá” phản ánh những cải thiện tích cực cũng như bàn về các giải pháp lâu dài để bảo đảm bữa ăn cho các em học sinh.

Ngày sau phóng sự được đăng tải, thì vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10/4/2018 tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh” đăng tải nội dung: “Các mẹ đi chợ tính hộ các con khay cơm này bn tiền với ak? Đây là bữa cơm của các con tại trường tiểu học Kỳ Bá Thái Bình vào trưa ngày 5/4/2018. Đây là hai trường tiểu học nằm ở hai phường khác nhau cg một TP và hai khay cơm cùng một giá tiền, vay các bạn so sánh giúp mình nhé.

P/S: sau bài báo TB đăng tin nhà thầu đã phong bì 100 triệu đồng để phóng viên xuống viết lại một bài đã cải thiện bữa ăn cho các cháu, nhưng thực tế bữa ăn vẫn bữa đực, bữa cái như thế này đây các mẹ, tất cả các phụ huynh hãy cg nhau làm cho ra vd để bảo vệ quyền lợi cho con em mình, đừng chỉ vì sợ con bị trừ đập mà ko dám lên tiếng, nv không xứng đáng là ng bố ng mẹ chút nào”.

Nhận được thông tin trên, Ban Biên tập Báo Thái Bình đã tổ chức một cuộc họp khẩn với những phóng viên làm việc và viết bài phản ánh về suất ăn tại Trường Tiểu học Kỳ Bá. Tất cả các phóng viên của Báo đều bất ngờ với thông tin trên và khẳng định không có việc nhận tiền để viết bài. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, người tung tin bịa đặt trên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Báo Thái Bình. Báo Thái Bình đã làm công văn gửi Công an tỉnh đề nghị làm rõ sự thật về tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh” đã đăng tải nội dung bịa đặt trên.

Ngày sau khi nhận công văn đề nghị của Báo Thái Bình, Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh điều tra phối hợp với các phòng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ về tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh”. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra được giao trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc. Thiếu tá Nguyễn Minh Đức đã chỉ đạo các trinh sát nhiều kinh nghiệm và giỏi công nghệ thông tin tiếp cận các đầu mối để thu thập tài liệu về tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh”. Tuy nhiên khi tiếp cận thì đây lại là “nịch” ảo hiện tài khoản này không sử dụng. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Thiếu tá Nguyễn Minh Đức chỉ đạo anh em điều tra theo hai hướng, một mũi lần theo dấu vết của tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh”, đồng thời cử anh em tiếp cận toàn bộ những người có liên quan đến bếp ăn tại Trường Tiểu học Kỳ Bá. Các trinh sát đã lần lượt tiếp liên quan đến bếp ăn Trường Tiểu học Kỳ Bá và nhiều phụ huynh học sinh. Quá trình điều tra tất cả những người được gặp đều khẳng định không tiếp xúc với báo chí và không nói gì việc đưa tiền để phóng viên Báo Thái Bình đăng bài... Trong lúc các đầu mối thông tin đều bế



Lực lượng Công an ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

# Hai là một

■ NGUYỄN TÙNG

**Trong những ngày tháng 5 lịch sử, trong cái nắng oi ả của mùa hè nhưng không hề ngăn được bước chân của cán bộ, chiến sĩ vào cuộc và kết quả cũng đã không phụ công khi Bùi Thị Thúy Hà cúi đầu nhận lỗi, tìm ra thủ phạm facebook “Nguyễn Mai Anh”. Đó chính là chiến công mới của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh lập công dâng Bác.**

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

✕ ✕ ✕

**ĐƠN CAM ĐOAN**

Kính gửi: Cơ quan An Ninh Điều Tra Tỉnh Thái Bình.

Tên tôi là: Bùi Thị Thúy Hà.

Sinh năm 1974. ĐK Khẩu Trường trú tại số nhà 10  
tổ 58 phường Bồ Xuyên TPTB, Song Thành gian của  
qua tôi đã sử dụng FB cá nhân của tôi nich là  
Nguyễn Mai Anh. do chia sẻ các bài viết liên  
quan đến các suất ăn của con tôi tại trường tiểu học  
Kỳ Bá, bằng đó có đoạn viết Báo TB đã nhận đc  
một bản liệu đăng của trường tiểu học Kỳ Bá.  
để viết bài đính chính, tôi nhận thấy việc tôi có  
viết đoạn Báo TB có nhận một khoản tiền là ko.  
đúng sự thật. Nay tôi xin cam đoan sử dụng FB.  
sẽ gỡ bỏ thông tin ko đúng sự thật về bài viết  
của tôi, và sử dụng FB với mục đích đúng quy  
định pháp luật.

Ngày 2/5/2018.

Người viết cam đoan.

Thuyha  
Bùi Thị Thúy Hà.

tắc, tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh” vẫn là thách thức các điều tra viên. Giữa lúc các đầu mối thông tin đi vào ngõ cụt thì tài liệu điều tra có được manh mối rất quan trọng tài khoản trên đã có một lần thực hiện giao dịch buôn bán hàng Nhật, nhưng người đứng tên giao dịch lại ở Hải Dương. Ngay lập tức, một mũi trinh sát lên đường sang Hải Dương xác minh thông tin về người này, tuy nhiên, qua xác minh thì chị này không ở địa phương mà đang làm ở Hà Nội. Ngay trong đêm, các trinh sát lại từ Hải Dương đi Hà Nội. Khi đến Hà Nội thì chị này ở rất nhiều địa chỉ, rông rã mấy ngày trời lăn lộn từ khu vực Mỹ Đình đến Đội Cấn, sau đó đến Cầu Giấy, các trinh sát mới gặp được người này. Tưởng chừng sự việc được làm sáng tỏ, tuy nhiên, các trinh sát lại bị dội một “gáo nước lạnh” vì chị này không phải là chủ tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh”. Chị cho biết quê chồng ở Thái Bình, dịp đầu năm 2017, chị về Thái Bình và bị mất chứng minh nhân dân, có thể có người lấy chứng minh nhân dân của chị để đăng ký giao dịch, chứ không biết ai và quen ai là chủ tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh”.

Vụ việc lại quay lại điểm xuất phát, Thiếu tá Hà Minh Đức lại tiếp tục động viên và chỉ đạo anh em rà soát lại toàn bộ đầu mối, quá trình này các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Bùi Thị Thúy Hà, sinh năm 1974, trú tại số nhà 10, tổ 58, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) chị này có con học tại Trường Tiểu học Kỳ Bá. Tuy nhiên, qua xác minh chị này đang dùng số điện thoại và tài khoản facebook khác. Thiếu tá Đức cùng anh em trinh sát tiếp tục lần theo các dấu vết từ facebook “Nguyễn Mai Anh” và facebook mà Hà đang dùng. Quá trình điều tra phát hiện nhiều ký hiệu trùng lặp từ hai tài khoản này. Lúc này, các trinh sát tập trung đầu mối vào Nguyễn Thị Thúy Hà, quá trình điều tra lực lượng trinh sát đã phát hiện được một người từng giao dịch để mua một chiếc áo dài qua tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh”. Xác định Hà chính là chủ tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh”, tuy nhiên khi nhiều lần đến nhà thì Hà đều đi vắng. Qua xác minh, sáng ngày 2/5/2018, Hà từ Thanh Hóa trở về Thái Bình, Thiếu tá Hà Minh Đức bố trí lực lượng tiếp cận đối tượng ngay sau khi xuống xe. Điều quan trọng đặt ra cho các trinh sát là phải quản lý được điện thoại di động của Hà. Với lý do là hợp tác để điều tra vụ lừa đảo qua mạng, các trinh sát đã tiếp cận và mở được máy điện thoại của Hà. Mặc dù sau khi đăng tải thông tin bịa đặt nói xấu Báo Thái Bình, Hà đã rất ma mãnh không vào lại tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh” nữa, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã khôi phục và vào tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh” trước sự ngỡ ngàng của Hà.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hà đã khai nhận mình là chủ tài khoản facebook “Nguyễn Mai Anh” và đã trực tiếp soạn thảo thông tin với nội dung trên là hoàn toàn bịa đặt, do Hà nghĩ và tự viết ra. Đối tượng Bùi Thị Thúy Hà đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, viết bản cam đoan sẽ sử dụng facebook đúng mục đích, quy định của pháp luật, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Ban Biên tập, phóng viên Báo Thái Bình. Hiện vụ việc trên đã được Phòng An ninh điều tra bàn giao hồ sơ cho Phòng Bảo vệ nội bộ (PA83) để xử lý Hà theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần “Vi nhân dân phục vụ”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ hàng trăm vụ án phức tạp, đem lại bình yên, niềm tin cho xã hội.

# Đi chợ qua facebook

■ ĐẶNG ANH

Món gì cũng có, không phải mặc cả, được mang đến tận nơi dù nắng hay mưa, dù ban ngày hay khi trời tối..., dịch vụ đi chợ qua facebook đang được nhiều gia đình lựa chọn. Thế nhưng, nhiều người đã và đang gặp phải những tình huống dở khóc dở cười.



Nhân viên một cửa hàng thực phẩm ship hàng cho khách.

## Món gì cũng có trên facebook

Làm việc tại một ngân hàng lớn, thời gian biểu của chị Phạm Thị Hồng, tở 45, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) gần như kín từ đầu giờ sáng đến tối mịt, không đủ thời gian để chợ búa, bếp núc cho gia đình. Để “tiện cả đôi đường”, chị đã tìm được mấy địa chỉ tin cậy kinh doanh thực phẩm online qua mạng xã hội facebook. Chị Hồng chia sẻ: Tôi thường đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, có đợt nhiều việc, tôi phải làm thêm cả thứ bảy, chủ nhật, tối muộn mới về. Vì vậy, không có thời gian để đi chợ. Hơn nữa, tôi cũng rất lo lắng về an toàn thực phẩm vì vậy, tôi được một số đồng nghiệp giới thiệu đến những địa chỉ facebook kinh doanh thực phẩm online chất lượng. Từ thực phẩm tươi sống như rau, củ, quả, thịt, cá đến cả những món ăn đã được nấu chín, chỉ cần mình gọi điện hoặc đặt hàng qua tin nhắn thì chỉ mấy chục phút sẽ có shipper (người giao hàng) chuyển đến tận nơi. Vừa đỡ mất công lựa chọn, nấu nướng mà chóng, con vẫn có những bữa cơm ngon. Sau một thời gian mua thực phẩm online, chị Hồng thấy đỡ phải lo lắng cho bữa cơm gia đình, thấy những đồng nghiệp khác “nhấp nhả nhấp nhúm” đi chợ, nấu nướng giữa trưa hè, chị liền “mách” cho cách đi chợ trên facebook.

Gọi là chợ facebook vì thực tế loại hình này không khác gì chợ thông thường. Nếu như trước đây, thị trường này chỉ mới

được biết đến ở lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm thì nay chợ thực phẩm đã chiếm lĩnh nhiều hơn. Từ cơm văn phòng, cơm chay, đến các món ăn được chế biến sẵn, món ăn tươi sống, món ăn vặt, trái cây, nước giải khát... luôn luôn thường trực trên các dòng bảng tin của chủ facebook. Cùng với lời quảng cáo, chủ kinh doanh còn đánh vào thị giác bằng những hình ảnh hấp dẫn, đăng tải video quá trình chế biến, phản hồi của khách hàng để tạo sự tin cậy. Thậm chí, còn nhận ship (mang) hàng mọi lúc, mọi nơi. Chị Trần Thị Lanh, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Nắng nóng thế này ăn uống còn chả thiết, nói gì đến đi chợ, nấu nướng.

Chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin cho mấy người bán thực phẩm trên facebook thì gia đình đã có ngay bữa cơm ngon miệng. Có những hôm, ăn cơm xong, “lướt” facebook thấy có người bán chè, chị liền đặt hàng. Chưa đầy 10 phút sau, đã có shipper mang đến tận nhà cho chị với thái độ rất niềm nở. Việc đi chợ qua facebook đã trở thành thói quen với chị Lanh từ mấy tháng nay.

## Lợi đi cùng với hại

Tiện lợi, nhanh chóng, nhưng cũng không ít tình huống dở khóc dở cười khi đi chợ online. Chị Phạm Thu Hiền, phường



Trần Lâm (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Mới đây, tôi đi làm về muộn liền vào facebook đặt cho hai mẹ con 2 suất bún đậu, thịt nướng. Họ hẹn 11 giờ 30 mang đến nhà. Thế nhưng 12 giờ mẹ con tôi cũng chưa có đồ ăn, gọi điện giục mấy lần thì họ nói “chị chờ em chút thôi, shipper đi rồi ạ”. Ngay trên địa bàn thành phố thế nhưng phải 30 phút sau, tức là lúc 12 giờ 30 phút họ mới mang 2 suất đồ ăn đến nhà. Không chỉ có vậy, rủi ro còn đến với khách hàng khi hình ảnh quảng cáo khác xa so với thực tế khiến khách hàng cảm thấy như bị lừa. Phạm Văn Anh, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình chia sẻ về một lần đặt hàng ăn nhanh: Thấy quảng cáo trên facebook một suất bánh mì kèm bit tết đầy đặn, nhìn đã muốn ăn được nhưng đến khi nhận hàng thì chỉ là một miếng thịt nhỏ, kèm theo vài miếng khoai tây chiên nguội ngắt. Nhưng nhìn bạn giao hàng mặt mũi đỏ phừng phừng giữa trưa nắng nên Văn Anh cũng không nổi bất đền.

Đặc trưng trưa mùa hè ở miền Bắc là nắng đến “cháy da cháy thịt” thế nên việc ngại ra đường là tâm lý chung của mọi người. Vì vậy, số lượng khách đặt hàng qua facebook, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, hoa quả giải nhiệt, thức ăn nhanh, nước giải khát... cũng tăng lên đáng kể. Khách thường yêu cầu chuẩn giờ ship, thường là giữa trưa hoặc đầu giờ chiều, đây là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất. Do tính cạnh tranh và muốn nâng uy tín, nhiều cơ sở, cửa hàng kinh doanh thực phẩm vẫn nhận ship hàng cho khách. Tuy nhiên, không phải khách nào cũng dễ tính như bạn Văn Anh. Anh Nguyễn Văn Nam, chủ một cơ sở bán thực phẩm trên địa bàn thành phố Thái Bình chia sẻ về một lần mang hàng cho khách: Mùa hè nên khoảng 10 giờ trời nắng lắm. Hôm đấy vào khoảng 10 giờ 30 phút có một chị ở tầng 6, khu chung cư Petro (cách cửa hàng khoảng 2,5km) đặt 2 túi rau (14.000 đồng/túi) và 1 chai dấm gạo lứt (130.000 đồng/chai). Khi shipper mang đến dưới chung cư, gọi điện cho khách xuống lấy thì khách yêu cầu mang lên nhà. Chiều lòng khách, shipper gửi xe và mang lên tầng 6. Thế nhưng lên đến nơi, khách chỉ nhận 2 túi rau và trả lại chai dấm với lý do “đắt”. Anh Nam cho biết thêm: Rõ ràng cửa hàng tôi bán đúng giá và niêm yết giá tại cửa hàng, quảng cáo trên facebook cũng đăng kèm giá từng sản phẩm, chúng tôi lại không tính phí ship nhưng vẫn có những khách hàng như trên.

Theo nhiều người bán hàng, chợ facebook đang đưa lại thu nhập “khủng” cho không ít người. Tuy nhiên, khi hình thức kinh doanh này phát triển rầm rộ thì cũng cần chế tài quản lý kèm theo nhằm tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh và quan trọng hơn là bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

# ĐỒNG XÂM TUỆ NHÂN

■ QUANG VIỆN

Theo sử cũ, thời kỳ nhà Triệu (207 - 136 trước công nguyên), nhân cơ hội nhà Hán ở phương Bắc rối loạn, người Việt đã tổ chức thành quốc gia với đời sống vật chất dồi dào, kết quả từ bề dày của nền văn minh lúa nước, trong khi vùng lân bang như Champa, Chân Lạp, Xiêm La, Ai Lao vẫn còn hình thái bộ lạc. Lấn tìm cao thom, trước thời nhà Triệu chưa có nguồn sử liệu chứng minh tổ chức xã hội của người Việt đạt đến trình độ nào nhưng chắc chắn trước khi Triệu Đà nhất thống Âu Lạc, dân cư bản địa đã có một nền văn minh rực rỡ, bằng chứng còn lưu lại ở một số di tích lịch sử như đền Đồng Xâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương), đền Cọi, làng Hội Khê, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư...



Mặt tiền đền Đồng Xâm có đắp ba chữ nổi bằng gốm sứ cổ xưa "Nhất thống thủy".

Thời cổ xưa, một triều đại mới lên sẽ tìm cách xóa sạch mọi dấu tích của triều đại cũ để nhấn mạnh vào lịch sử tính chính thống của mình. Khi nhóm nghiên cứu văn hóa dân gian chúng tôi tiến hành điền dã tại di tích lịch sử quốc gia đền Đồng Xâm, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, những di khảo cổ xưa còn sót lại ở đây theo dòng thời gian đã mỗi mòn nhưng lại khiến nhiều tôn nghi lịch sử cần được nhìn với "tuệ nhân" khách quan, khoa học. Đền Đồng Xâm với tổng thể khoảng 1.000m<sup>2</sup> xây dựng có 12 hạng mục kiến trúc, trong đó đáng chú ý nhất là tòa hậu cung nơi Thánh Triệu Đà và Trình Thị Hoàng Hậu ngự. Tòa hậu cung đền Đồng Xâm được cấu trúc thành hai bộ phận liên hoàn là tòa điện năm gian nối với gian trung tâm, phần "chuôi vó" được tôn cao để đặt khám gian.

Mặt tiền đền Đồng Xâm đắp nổi ba chữ "Nhất thống thủy" bằng gốm sứ cổ xưa. Đây là ý của tiên nhân nhấn nhủ hậu thế rằng nút thắt của sợi dây lịch sử nước Việt ta khởi thủy từ nhà Triệu nhất thống sơn hà. Hậu cung đền được bài trí công phu với nhiều đại tự, cuốn thư, câu đối cùng hệ thống y môn gỗ chạm tinh xảo. Nơi đây cũng lưu giữ nhiều bài

thơ, câu đối lưu bút danh bài đề của những danh sĩ nổi tiếng như Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, tiến sĩ Doãn Khuê, phó bảng Vũ Tuấn... 12 ô cửa hậu cung với hệ thống cánh cửa khay soi chỉ kép được chạm thủng với đề tài bát bửu, hoa văn, dây lá chữ triện... tạo cảm giác láng láng và khiến ta liên tưởng đến các triều đại phong kiến kế tiếp trong lịch sử nước Việt đều có những ghi nhận sâu sắc thiết chế văn hóa đền Đồng Xâm, khẳng định mối tình Triệu Vũ Đế (Triệu Đà) và Trình Thị Hoàng Hậu quê ở làng Đường Thâm (sau đổi thành Đồng Xâm), xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương không chỉ là truyền thuyết. Cánh cửa hậu cung đền Đồng Xâm hé mở, bước vào chốn thiêng là nhìn ngay thấy một tác phẩm mỹ nghệ độc đáo mang đặc trưng của làng nghề chạm bạc. Khám gian được phong kín bằng những lá đồng chạm thủng với các đề tài từ linh, tứ quý, lưỡng long châu nguyệt... Chốn thâm cung tĩnh mịch, huyền ảo trái ngược với cuộc sống ồn ào náo nhiệt bên ngoài, tượng Triệu Vũ Đế và Trình Thị Hoàng Hậu được đúc bằng đồng khảm vàng, thép bạc ngồi bên nhau trong

khám. Tượng to tương đương với người ngoài đời ở tư thế ngồi. Tượng Triệu Vũ Đế khắc họa vị vua Nam Việt dáng người to cao, đường bệ, uy nghi; tượng Trình Thị Hoàng Hậu dáng thon thả, nhỏ nhắn với nét đoan trang, trinh thực của người phụ nữ nông thôn Việt. Trong khám thờ còn bảo lưu được kiếm đúc vàng, búa sắt, theo truyền ngôn đó là bảo vật của Triệu Vũ Đế được lưu truyền. Căn cứ vào thần tích, sắc phong qua các triều đại phong kiến, câu đối, đại tự kết hợp với nguồn sử liệu từ truyền thuyết dân gian và các truyền ngôn trong vùng cũng có thêm các tôn nghi về Triệu Vũ Đế (Triệu Đà) đã từng tuần thú đến làng Đường Thâm thấy mây trời, nét na, đoan thực liền lấy làm vợ, phong làm Hoàng hậu và cho lập hành cung ở làng Đường Thâm. Đền Đồng Xâm được xây dựng trên chính đất của hành cung Triệu Vũ Đế xây thủa xưa. Con cháu họ Triệu ở Đồng Xâm bao đời nay vẫn tự hào là dòng họ có nhiều người hiển đạt. Con cháu Hoàng hậu Trình Thị hầu hết nắm giữ trọng trách cầm ca chốn cung thành. Sau khi Trình Thị Hoàng Hậu mất, dân làng Đồng Xâm dựng

## Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam



Sử cũ chép: Khi Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ốm nặng, vua Trần Anh Tông (con rể Hưng Đạo Đại Vương) đến thăm có hỏi "Nếu chẳng may Quốc công mất đi, giặc phương Bắc lại sang cướp lần thì kế sách giữ nước như thế nào?". Hưng Đạo Đại Vương nói rằng: "Ngày xưa Triệu Vũ Đế dựng nước, vua Hán cho quân đánh chiếm thì nhân dân làm kế "thanh dã" (vườn không nhà trống) rồi đem đại quân từ Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường sa, dùng đoản binh úp đằng sau, đó là một thời". Thực tế, Triệu Vũ Đế (Triệu Đà) đã sống gắn bó với người Việt, đã Việt hóa rõ ràng, bằng chứng là lấy vợ Việt (Trình Thị Hoàng Hậu), thụ hưởng văn hóa thuần phác của người Việt, dựng lập nên nước Nam Việt, lãnh đạo nhân dân chống nhà Hán đô hộ, bảo vệ toàn vẹn đất nước. Đến đời chất (Triệu Ai Vương) thì Nam Việt suy yếu. Công lao dựng nước của Triệu Vũ Đế được Đại Việt sử ký toàn thư (bản kỷ) hết lời ca ngợi.

## Nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Trong cuốn "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" của nhóm tác giả Hà Văn Thư và Trần Hồng Đức do Nhà xuất bản Văn hóa thông tin ấn hành năm 2000 ghi Triệu Đà, người Hán, huyện Chân Định, nhân lúc nhà Tần suy loạn giết Trương Lại của nhà Tần chiếm giữ đất Linh Nam, xưng đế, chống lại nhà Hán, hưởng nước truyền ngôi 5 đời gần 100 năm. Triệu Đà đánh bại Thục phẫn An Dương Vương, lập nước Nam Việt, xưng Triệu Vũ Đế (207 - 136 trước công nguyên). Triệu Đà thọ 121 tuổi, ở ngôi vua 71 năm nên khi chết nhường ngôi cho cháu nội là Triệu Hồ. Năm 113 trước công nguyên, nội tình nhà Triệu rối ren, vua Hán sai An Quốc Thiếu Quý sang dụ Nam Việt. Mẹ vua Triệu Ai Vương là Cù Thị tư thông với An Quốc bèn dâng Nam Việt cho nhà Hán. Tế tướng Lữ Gia của Nam Việt đã giết Cù Thị và An Quốc Thiếu Quý, dựng Triệu Dương Vương lên ngôi. Vua Hán sai 5 đạo quân đánh Nam Việt, vua tôi Nam Việt chống đỡ không nổi, bị giết hại. Nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ từ đó.

một ngôi đền thờ những người ca công là con cháu họ Trình. Từ đó, ngày hội đền Đồng Xâm có lễ tế tổ nghề ca công (bây giờ gọi là hát ca trù). Tục thi hát ca trù đền Đồng Xâm từ thuở xa xưa đã thu hút nhiều gánh hát ở nhiều vùng trong nước Việt đến dự hội, ca hát. Tan hội vẫn còn gánh hát ca trù lưu lại. Từ ngàn xưa, đền Đồng Xâm thờ Triệu Vũ Đế và Trình Thị Hoàng Hậu, đền đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số người khi đến thăm đền còn hoài nghi về thời đại nhà Triệu. Nhà văn Vũ Bình Lục, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sinh sống và viết tại Hà Nội tác giả bài viết "An Dương Vương và Triệu Đà, thờ ai?" đăng trên Tạp chí Văn Hiến có nhắc lại lời quan Tham tụng Lại bộ thượng thư kiêm Đông các đại học sĩ thiếu bảo, Yên quận công Phạm Công Trứ viết trong bài (tựa) cuốn Đại Việt sử ký tục biên năm Ất Tỵ 1665: "...Hãy thử xét xem, ngày xưa Hàn lâm viện học sĩ kiêm Quốc sử viện giám tu là Lê Văn Hưu vàng mệnh Trần Thái Tông chép bộ Đại Việt sử ký bắt đầu từ Triệu Vũ Đế đến Lý Chiêu Hoàng và sử quan Phan Phu Tiên vàng mệnh Nhân Tông của bản triều (tức triều Hậu Lê) chép nối bộ Đại Việt sử ký từ Trần Thái Tông đến khi người Minh

trở về nước, nghĩa lớn khen chê đã rành rành ở lời công luận của bút chép sử...". Thế kỷ XV, anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã khẳng định trong Bình Ngô đại cáo: "Tự Triệu, Đinh, Lý, Trần chi triệu tạo ngã quốc/Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các đế nhất phương...". Dịch là: "Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương..." để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc của Đại Việt với phương Bắc. Theo sử cũ, vua Hùng thứ 18 không có con trai nối dõi đã nhường ngôi cho Thục Phàn nên Đại Việt sử ký toàn thư chỉ chép ở phần ngoại kỷ (tức là theo truyền thuyết), còn Triệu Vũ Đế nhất thống sơn hà được chép trang trọng vào phần "bản kỷ" (chính sử), thừa nhận là triều đại dựng nước.

Các cụ ta xưa luôn tôn trọng lịch sử nên xây đền thờ Triệu Vũ Đế và Trình Thị Hoàng Hậu ở Đồng Xâm, nơi Triệu Vũ Đế (Triệu Đà) dựng xây hành cung và coi Triệu Vũ Đế là sự tiếp nối của vua Hùng, tuyệt nhiên không có việc phủ định quá khứ oai hùng của dân tộc, khẳng định đây là niềm tự hào vốn có từ bao đời, lưu truyền trong lịch sử, trong văn chương, trong đời sống tâm linh của người Việt.

# CẦU BÒ QUA PHỐ

■ Ký của nhà văn VÕ BÁ CƯỜNG

## Kỳ 10: Đình Hàng Phố



Cầu Bò năm 1963.

Đình nằm trên đường Phan Bá Vành, cách ngã ba không xa. Chỗ đó là khoảng đất rộng có nhiều cây cổ thụ, bóng trùm kín chiếc lô cốt Pháp xây bằng đá học. Cây hoa gạo cành lá trờm hết vệt cỏ. Từ ngã ba Phan Bá Vành vào đình đất đá lổm nhổm, mùa khô đất tơi như cám, gió thổi bụi mù, mùa mưa nát như bát cháo quấy. May sao mấy cây cổ thụ mùa hè tỏa mát như chiếc ô che đỡ mọi người dừng chân. Từ thàng ăn mây đến cô đào hát phố An Tập cũng lấy đó làm nơi gặp nhau trò chuyện.

Đình không to nhưng “linh”, ngõ vào u tịch, thâm nghiêm. Những rặng dưới được người ta cắt tỉa cẩn thận, con thằn lằn rúc trong bụi lên tiếng mời khách. Chuyện vui, buồn, dân hay đem đến đình kể. Đình trở thành trụ sở đầu tiên của Ủy ban lâm thời phố thị Thái Bình.

Đến trụ sở, người ta chú ý đến ba nhân vật: ông Tống Bình Lãm bụng to như trống cái, người ục ịch đi lại khó khăn. Các cụ bảo: “Bình Lãm mắc bệnh báng là” (mắt hơi nhập nhèm). Ông có tật nói lắp, toàn chuyện tào lao chẳng đâu vào đâu, chỉ gây cho người ta tức cười, lại bệnh hút thuốc lào vạt. Có lần ông nuốt cả khói ho sặc sụa. Theo sau ông có hàng chục tráng niên, vai khoác mã tấu, đầu cắt tóc, chân đi dép, đội mũ vải màu lá bàng khô, miệng lúc nào cũng hát “Tiến lên cùng tiến lên”. Trong đám người đó có thàng Côi gia đình làm nghề giã giò chả bán cho các hiệu ăn. Bắp tay nó khoe ra những quả thịt rắn chắc. Tính nết hào phóng, thường ngày lấy trộm của bố miếng đầu giò hoặc dùm bì lợn ra đình đãi anh Đắc và Đức Phúc cùng Tống Lãm. Tống Lãm phụ trách đội tự vệ “hách” ra phết. Ông Triệu sau này về làm trưởng phố có lần bảo: “Những thàng ít chữ, có tí quyền, dân chết với chúng. Nó có cách nghĩ “đét sợ thàng nào cả”, nó mang chủ nghĩa “Chí phèo” áp đặt mọi người phải theo. Không nghe dùi đục nó hụi cho. Mặt chúng lúc nào cũng “lơ vơ” để hành dân. Cái bộ mặt tỏ ra “quan trọng” gồm

ghiếc ấy lại biết dựa vào tổ chức chính quyền đình Hàng Phố nên ai cũng sợ. Không sớm uốn nắn dễ trở thành lũ cướp ngày cho mà coi”.

Người thứ hai là Thào, anh em gọi “Thào liên lạc”. Thào nhanh như chuột nhất, leo trèo giỏi khác gì con thạch sùng, quanh năm chân đất đầu trần. Đi đêm Thào nhớ đường như kiến nhớ tổ, khôn như mèo già rưng lông. Muốn lấy thứ gì của nhà ai trong phố, anh ta làm thật lẹ, khác gì rắn đớp ngóc. Thào thường cãi vã với Mậu “tịt”. Mậu có bệnh khịt mũi, mỗi khi tranh cãi với Thào thường phải rặn giọng rất khó nghe. Hai thàng khác tính khác nết, thường hay “cọ miệng”. Mậu “tịt” đặt cho Thào cái tên “Thảo hải”. Nó bốc phét lên: “Thào đi như bay, có thể chạy trên nước, đu trên dây mà khó người nhìn thấy. Nó đi ngày vạn dặm, đi không để lại vết, nói không để lại tiếng”. Việc chạy giấy tờ, nước non, đón khách, việc linh tinh lang tang đều giao cho Thào. Cha mẹ mất sớm, nó kể thế. Chết năm nào “đét” biết? Thào được vớt ra đường phố, theo nhóm “Nhặt trắng”, rồi anh Đắc và Đức Phúc cho về đây làm liên lạc. Thào vui tính, vui hơn là ở đôi mắt hấp háy như biết nói. Thào lấy sân đình, góc đình làm nhà mình. Chiếc chiếu Thào trải đã cũ, lúc nào cũng cuộn lại, khi ngủ lại trải ra. Ai vào, đánh mắt qua biết đấy là giang sơn của Thào. Gân chỗ nằm la liệt bát đĩa vỡ, đũa mồi, vài chiếc nổi móm. Những lúc ông trưởng phố chưa sai việc thì chỗ nằm của Thào là vui nhất. Bọn tự vệ của Bình Lãm cúi đầu sát phạt nhau bằng bàn cờ và những quân tổ tôm đen đỏ. Đôi lúc xảy ra cãi vã to tiếng làm Bình Lãm kêu “khốn khổ với chúng mày”. Bình Lãm coi Thào như em ruột. Có lần ông vạch quần bắt rận, tay vô được con rận cái to kênh to càng, bụng căng máu, lấy móng tay xiết xuống mặt bàn nổ rôm rộp. Máu rận tím lịm trên móng tay cái ông Bình. Ông bảo Thào: “Chú mút ngón tay anh đi. Máu rận là máu Bình Lãm đấy”. Thào bỏ chạy ra chái đình khạc nhổ vì mùi tanh của máu người khi

cậu ta vừa bập mồm vào ngón tay cái. Bình Lãm cười: “Thế mới gọi là anh em chứ!”.

Người thứ ba là ông Hữu Tiến, Chủ tịch phố. Ông là tay nghiêm khắc với công việc, nghiêm khắc với con người. Thấy Thào mút máu tay Bình Lãm ông quát: “Ai lại đi mút máu rận. Máu rận là máu người đấy! Chúng mày hay nhĩ. Muốn sống từ nay hãy bỏ lối chơi ấy đi”. Rồi bỗng dưng mặt ông trở lại tỉnh queo. Cái mặt lạnh lùng cố hữu của ông khiến mọi người khó chịu. Trái lại, lúc ông ngồi ăn thì dềnh dàng, khuyệnh khoáng. Đôi đũa ông Tiến thường gác lên mặt bát sau khi gắp miếng thức ăn hoặc vài miếng cơm vào mồm. Có lần chúng nó chọc giận. Bữa liên hoan, vào ngày rét. Anh em tùm tùm góc đình ăn uống rào rào. Ông Tiến còn dềnh dàng uống rượu nhắm mấy miếng su hào kho lẫn thịt với cụ xén cây tỉa cỏ sân đình. Cánh thanh niên thi nhau vục cơm nóng lên bát, rưới nước kho, chúng nó xoi như “hụi”. Lúc gác đũa quay ra chỉ còn miếng “bện” cháy nổi. Nhìn gương mặt ông đâu còn tỉnh queo như mọi khi, nó xập xệ méo mó. Bọn trẻ thấy vậy càng cười lớn.

Thời ông Tiến qua nhanh như bóng chim bay. Ông Trần Quang Triệu từ Trần Lãm về thay. Sau này phố có đầu giải tán. Ông Trưởng phố Triệu lấy bà vợ duyên dáng. Bà ca nương giỏi cả đàn cầm. Thời ông Triệu, đình Hàng Phố đầu bỏ được tiếng tom...chát...tom. Ông Đặng Trịnh vốn là người sâu sắc hóm hỉnh. Ông thạo chữ Hán, chữ Pháp, chữ Việt, ông nói: “Hiếu được cảnh tình xã hội hơn ông Triệu. Ông Triệu ngồi ngó cao, ghé cả đình Hàng Phố nhiều năm cho tới lúc về nhận công việc ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh”.

Thời ấy, ai có việc vào đình Hàng Phố gặp ông Triệu lúc rảnh việc ông thường đọc: “...*Có khi tăng gác cheo leo/Khúc vui con hát lựa chiều cầm xoang...*”.

Tư tưởng cụ Triệu đã đi theo cuộc sống mới. Nhưng tâm hồn con người hoài cổ vẫn ngoài

lại đình Hàng Phố. Đôi lúc ông tiếc, như tiếc ánh trăng thu đổ vàng như mùa hoa cải trên bờ sông Trà Lý. Vào cuối thập kỷ bảy mươi, có anh nhà văn tới thăm cụ Triệu để hỏi chuyện đình Hàng Phố. Chủ khách gặp nhau, uống xong tuần trà đầu, cụ Triệu hỏi khách:

- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

- Thừa cụ, ngoài năm mươi.

- Anh đã bị ai đánh chưa?

- Ngày xưa bố mẹ đã nọc ra hè đánh “tõe” máu đít.

- Bố mẹ đánh không đau. Tôi hỏi đây là hỏi chuyện thiên hạ đánh?

- Thừa, thiên hạ chưa đánh. Chỉ mới “tát” đã học máu mồm máu mũi ra rồi. May mặt chưa đập xuống đường cái.

- Vậy thì còn non nớt lắm. Thế mà dám tìm vào đây “hóng hớt” chuyện đình Hàng Phố. Văn chương thời này nó nhàn nhạt thế nào ấy? Khó nuốt lắm! Văn chương không làm cho người đọc tốt lên thì viết văn làm gì? Chuyện đình Hàng Phố, đẹp cả con người lẫn kiến trúc, phong cảnh. Hỏi chúng tôi làm việc ở đây, không để lại tí vết trong lòng dân. Cán bộ không bằng nhắng, tham lam. Viết đình Hàng Phố cũng phải có tư chất của “kẻ sĩ” hãy nhắc bút. Không thì thôi! Tôi không muốn làm bàn chuyện văn chương. Giờ chúng tôi sống cuộc đời chung quanh, tìm lấy cái nhàn trong xóm cỏ. Rồi cụ Triệu đọc: “*Ta về xóm cỏ làm dân/Về rồi mang lấy tấm thân được nhân*”.

Anh nhà văn theo ông Triệu đi qua cây cầu tre bắc ra chiếc lều câu trên ao rộng vài bông sen nở, nước ao trong. Ở đấy có một người nhỏ thó tinh anh đang thả câu. Không do dự, ông Triệu giới thiệu: “Đây là ông Đan, con cả cụ Kha người phố cô đầu. Cụ Kha phụ trách an ninh đầu tiên của phố thị Thái Bình, thay chân thàng Ta Lông người Pháp trông coi trật tự phố xá. Giờ ông Đan mở hiệu thêu cờ, bà vợ ông và cô con gái có tên là Chính trông coi cửa hàng nằm trên đường Lý Bôn ngay ngã ba Phan Bá Vành lối rẽ vào đình Hàng Phố. Anh nhà văn ngồi hóng chuyện hai cụ, thấy

cuộc đời mặn nhạt, cay chua thấm vào kẻ hậu sinh. Cụ Triệu nói với ông Đan:

- Hồi chúng ta ở đình Hàng Phố cụ thường hay tranh biện với tôi giữa thàng Pháp, thàng Nhật, thàng Tàu, đưa nào có mưu đồ ở lại Việt Nam để cai trị người mình. Cụ bảo Pháp, tôi cãi Nhật, đều sai bét.

Ông Đan cao giọng:

- Thời Quang Trung khởi nghiệp, Ngô Thì Nhậm đã là kẻ sĩ. Lúc đó Nhậm nhận lời ra làm quan giúp việc cho Quang Trung, tuổi Nhậm còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, đồng khoa với cụ Bùi Huy Bích. Cụ Bích đã về nghỉ ở một tỉnh viên hẻo lánh. Ngô Thì Nhậm đến mở cổng trúc bước qua đậu tre, hoa bìm bìm nở tím để vào nhà mời cụ Bích ra làm quan giúp Quang Trung. Cụ Bùi Huy Bích đã từng làm quan lớn trong triều đình, hưởng ơn vua lộc nước nhiều năm. Thấy ông Nhậm nói vậy thì sợ cho ông Nhậm quá. Cụ thoái thác mà rằng: “Tôi già rồi. Quan lớn nghĩ thế thì tốt. Nhưng tôi khuyên quan lớn, không biết thời Quang Trung có được mười hai năm không. Đúng vua Quang Trung chỉ được 11 năm rưỡi thì tịch”.

Ông Đan nhấn mạnh:

- Thế đấy. Bùi Huy Bích biết “thời” và “thế” như Cụ Hồ sau này. Phải có con mắt “viễn thẩu” Cụ Hồ mới nhìn ra Nhật hất cẳng Pháp, rồi tổ chức Việt Minh đảo chính Nhật cướp chính quyền, thời gian như giấc ngủ trưa. Ngày đầu cách mạng Cụ đã nhận diện ra bộ mặt “thật” tấm lòng “giả” của anh hàng xóm. Anh này mới có âm mưu thôn tính nước mình. Luôn muốn dân mình lệ thuộc vào họ như thời Bắc thuộc. Về sau Cụ lo giải giáp quân Tàu ra khỏi đất mình thật tài giỏi. Con mắt “viễn thẩu” của Cụ là ở chỗ đó. Cụ đã cho ta hiểu: “Ai ba hoa thiếu trí tuệ lớn không tồn tại. Một cách sống đẹp có ích hơn. Cách sống đẹp còn giá trị hơn cả chiếc ghế cao chót vót. Người đã tranh ghế thì sao thàng nổi mình, không biết hạn chế mình về dục vọng. Anh Tàu ô là thế”.

(còn nữa)

**HỘP THƯ BẠN ĐỌC**



Trong tuần, Báo Thái Bình nhận được gần 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, chính trị, xã hội nổi bật ở các địa phương, Đài TTTH Tiên Hải gửi cộng tác nhiều thông tin diễn ra trên địa bàn: Sáng ngày 14/5, các xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thuộc khu Đông huyện tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1/2018, thu được 267 đơn vị máu. Các cộng tác viên Trần Hiền, Phạm Đông đưa tin: Toàn huyện Tiên Hải chi trả gần 1,7 tỷ đồng cho 311 đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo tin của Trần Hiền, Thành Đô: Ban CHQS hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy tổ chức hiệp đồng phòng, chống giấm nhẹ thiên tai, phòng, chống siêu bão và tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị đóng quân trên tuyến biên giới biển.

Lĩnh vực kinh tế, đáng chú ý có các tin: Vũ Thu - 100 hộ chăn nuôi được tiếp cận để án xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu và để án xây dựng và phát triển chuỗi chăn nuôi liên kết trong chăn nuôi lợn và gia cầm do Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tổ chức; Tiên Hải tập huấn Luật Đề điều, quản lý đề nhân dân, hướng dẫn viên bơi lội phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh có các tin, bài: Bộ CHQS tỉnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ; Hội thao dân quân, tự vệ huyện Thái Thụy: Rèn sức, luyện tài để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, nắm tình hình ngăn chặn "đạo lạ" trên địa bàn ven biển của tỉnh; Chiếm đoạt tài khoản facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cộng tác viên Bình Văn cảnh báo tình trạng: Từ đầu tháng 3/2018 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của một số công dân trên địa bàn tỉnh liên quan đến hành vi bị một số đối tượng

chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của bạn bè, người thân và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh đã điều tra, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với thủ phạm là Bùi Quang Luật (sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Cùng chủ đề an ninh, tác giả phản ánh: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh vừa phát hiện, bắt quả tang cơ sở sang chiết gas trái phép tại thôn Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tuần này đáng chú ý có tin: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức trại sáng tác văn học với chủ đề "Nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc" tại khu du lịch Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. Làm đẹp cho làng quê và khiến những người khác làm theo việc thiện của mình, đem lại niềm vui cho mọi người là thông điệp tích cực được nuôi dưỡng trong giá trị văn hóa, tinh thần của nông thôn mới hôm nay. Điều đó được phản ánh và thể hiện bởi góc nhìn thân thiện của người làm báo, "hình ảnh bà Phạm Thị Nguyệt, một người đã gần 60 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, không kể sớm tối lặn lội xới đất, làm cỏ, trồng và chăm sóc những khóm hoa mười giờ ven đường giao thông trong thôn" được cộng tác viên Tiên Dung ghi nhận bằng nhiều hình ảnh đẹp và bài viết "Người làm đẹp đường quê" ngắn gọn, súc tích, có sức truyền cảm. "Sau này hoa nở khiến con đường đẹp lên thì ai cũng tâm đắc khen đó là việc tốt, làm đẹp cho làng xóm, từ đó mọi người bảo nhau giữ gìn đường hoa và nhân rộng ra nhiều con đường khác. Hiện mô hình trồng hoa đã lan rộng ra toàn xã với trên 3km đường hoa".

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

**Trân trọng!**

**3 KHÔNG ĐƯỜNG HÓA HỌC CHẤT BẢO QUẢN MÀU TỔNG HỢP**

**Biba Bibô**  
Sữa gạo

Rice MILK

*Dinh dưỡng từ thiên nhiên*

www.huongsen.com.vn

**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAOMAI**

Niềm tin cho sức khỏe

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương  
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái Bình đi Nam Định)



**“TẦM SOÁT NGUY CƠ UNG THƯ - BIỆN PHÁP HIỆU QUẢ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG”**

Hiện nay, ung thư là một trong những mối lo ngại nhất đối với sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ tử vong cao. Ung thư ác tính vốn được xem là chưa có phương pháp chữa trị.

Ngay cả ở những nước phát triển, với điều kiện đầy đủ về vật chất và chất lượng cuộc sống ở mức cao thì người dân vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị ung thư cao. Tại Việt Nam, việc điều trị các ca bệnh ung thư gặp khó khăn, nguyên nhân không phải do thiếu phương tiện, máy móc hay trình độ của bác sĩ, mà do phát hiện bệnh đã ở giai đoạn muộn. Theo kết quả công bố của bệnh viện K Trung ương, 71% bệnh nhân ung thư phát hiện ra bệnh khi đã ở giai đoạn 3.

Nghiên cứu cho thấy, phát hiện sớm ung thư sẽ là tiêu chuẩn vàng cho hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống

cho người bệnh. Nhiều nước như Mỹ, các nước Bắc Âu đã giảm được tỷ lệ mắc mới, giảm tỷ lệ tử vong do ung thư vì biết cách phòng bệnh hoặc sử dụng các xét nghiệm đặc hiệu để phát hiện sớm.

Việc sàng lọc, phát hiện sớm ung thư sẽ giúp:  
+ Làm tăng khả năng điều trị khỏi tới 90% ung thư cổ tử cung giai đoạn I, 70% đối với ung thư đại trực tràng giai đoạn I.  
+ Làm giảm tỷ lệ tử vong từ 3 - 35% tùy loại ung thư.

Vì vậy, biện pháp tốt nhất bảo vệ mình trước nguy cơ bị ung thư là sử dụng các xét nghiệm đặc hiệu, tầm soát ung thư định kỳ và chủ động.

Phòng khám Đa khoa Sao Mai mới nhập khẩu từ hãng Roche, Đức - Nhật Bản máy miễn dịch tự động nằm trong

hệ thống phân tích tự động Cobas 4000 đạt chuẩn hệ thống quản lý thông tin phòng xét nghiệm toàn cầu Cobas e-service.

Máy sử dụng công nghệ “điện hóa phát quang” hiện đại nhất hiện nay, có khả năng làm các xét nghiệm miễn dịch tìm marker giúp chẩn đoán tầm soát được tới 15 marker ung thư sớm như: ung thư dạ dày, đại tràng, ung thư gan, tuyến giáp... Máy có khả năng phân biệt nhiễm bệnh do vi khuẩn hay vi rút.

Ngoài ra, Phòng khám Đa khoa Sao Mai luôn có các chương trình ưu đãi cho các gói khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm nguy cơ ung thư, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để được tư vấn, Quý khách vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900 55 88 30 hoặc số điện thoại 02273 643 666

**“Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe”**